

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà).



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, động viên lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung xã Hòa Tiến (Hưng Hà).



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, động viên người lao động Công ty TNHH May xuất khẩu Đông Thọ.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch cầu sông Hóa (Thái Thụy).

đồng thời, bố trí đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ người cách ly. Công tác kiểm tra y tế, đo thân nhiệt được thực hiện chặt chẽ. Công tác hậu cần bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác xử lý chất thải, rác thải thực hiện đúng quy định. Các trường hợp cách ly thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch và nội quy, quy định tại khu cách ly.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện và các xã báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao cách làm của huyện Hưng Hà trong triển khai, thành lập và vận hành các khu cách ly tập trung các cấp của huyện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên cả nước đang diễn biến phức tạp. Thái Bình mặc dù đang kiểm soát tốt tình hình dịch, không có phức tạp xảy ra nhưng tỉnh luôn sẵn sàng cho mọi khả năng, mọi nguy cơ, nhất là khi địa phương tạo điều kiện cho các lao động là con em Thái Bình đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành phố do ảnh hưởng của dịch phải về quê. Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh, các cấp, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định về cách ly của nhà nước, của tỉnh và đây là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Để chuẩn bị cho khả năng có thể đón nhận lượng lớn người từ các tỉnh, thành phố về địa phương, tỉnh có chủ trương giao cho huyện, xã vận hành tốt đa các phương án, các cơ sở có thể thu dung, cách ly. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt công tác vận hành, tổ chức cách ly, bảo đảm đúng các hướng dẫn, quy định, quy trình và đúng chức năng, nhiệm vụ, không được chủ quan, lơ là; đồng thời, nâng cao cảnh giác, không để bất kỳ nguy cơ xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn, bất cập. Cùng với đó, chú trọng điều phối lực lượng thực hiện nhiệm vụ, người cách ly giữa các khu cách ly tập trung ở các xã, thị trấn, nhất là tại các cơ sở có đồng người cách ly. Các xã, thị trấn khắc phục khó khăn ban đầu, phần đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ cách ly trong mọi tình huống. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, đề nghị cấp ủy, chính quyền cấp

xã, huyện tổng hợp, chuyển Sở Y tế để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét, có giải pháp phù hợp, góp phần giữ vững thành quả phòng, chống dịch mà Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua.

Đến thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Nghìn (Quỳnh Phụ), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đã không quản ngại ngày đêm, nắng mưa, bám chốt để kiểm tra, hướng dẫn, rà soát người, phương tiện vào tỉnh. Để tiếp tục giữ môi trường an toàn, ổn định của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, nòng cốt là lực lượng y tế, công an, quân sự phát huy vai trò, trách nhiệm, nỗ lực hết mình, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm túc nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn ngay từ cửa ngõ vào tỉnh; phân công, sắp xếp, điều phối lực lượng hợp lý để vận hành hoạt động của chốt thông suốt, hiệu quả. Kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tỉnh, huyện có hướng giải quyết kịp thời, hiệu quả. Công an tỉnh và huyện Quỳnh Phụ tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm bắt, động viên kịp thời hoạt động của chốt, xác định đây là chốt rất quan trọng phía Bắc của tỉnh, từ đó ưu tiên tối đa lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ tốt nhiệm vụ.

Chia sẻ những khó khăn, vất vả với lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung và chốt kiểm soát dịch, đồng

chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng y tế để báo cáo Ban Chỉ đạo khu cách ly tập trung xã Hồng Lĩnh và xã Hòa Tiến, chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Nghìn mỗi đơn vị 10 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế...

Chiều ngày 3/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH New Star (cụm công nghiệp Đông Phong) và Công ty TNHH May xuất khẩu Đông Thọ (thôn Tăng, xã Phú Châu), huyện Đông Hưng. Qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đã triển khai đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như phun khử khuẩn tại khu vực làm việc, nhà ăn, phân xưởng; 100% cán bộ, công nhân thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế; giữ khoảng cách, hạn chế nói chuyện, tập trung đông người. Các doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức tuyên truyền cho công nhân về các biện pháp phòng, chống dịch.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự chủ động của các doanh nghiệp trong việc triển khai các phương án phòng, chống dịch đồng thời chia sẻ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng chí đề nghị các doanh

ngiệp không chủ quan, lơ là, vừa tập trung phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép của tỉnh. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho người lao động về công tác phòng, chống dịch, nhất là trong việc khai báo y tế, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; xây dựng phương án chi tiết, không để bị động khi có tình huống phát sinh dịch tại doanh nghiệp. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tăng cường kiểm tra, giám sát người lao động sau giờ làm việc, nhất là người ngoài tỉnh làm việc trong doanh nghiệp. Lãnh đạo các doanh nghiệp thường xuyên trao đổi với chính quyền địa phương, cơ quan y tế về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch của doanh nghiệp để kịp thời phối hợp xử lý khi có tình huống phát sinh.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, tặng quà 3 mẹ con chị Phạm Thị Thủy, thôn Thọ Tiến, xã Minh Phú (Đông Hưng) hoàn cảnh khó khăn, bị tật nguyền, không có việc làm và ông Nguyễn Văn Đức, thôn Phú Vinh, xã Minh Phú là cựu thanh niên xung phong, nhà có 2 bố con, con bị tâm thần, thuộc diện hộ nghèo của xã.

Chiều ngày 3/8, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Đến 17 giờ ngày 2/8/2021 có 116 người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung của huyện Thái Thụy; 395 người thực hiện cách ly tại nhà; 475 người về Thái Thụy từ các vùng có dịch. Tổng số liều vắc-xin phòng Covid-19 đã tiêm là 3.511 liều. Hiện nay, các xã, thị trấn trong huyện đều lên phương án, kế hoạch, thường xuyên bám sát cơ sở, hộ dân nắm thông tin, thống nhất với các hộ cách thức thực hiện phù hợp, bảo đảm an toàn cho người cách ly cũng như người thân trong gia đình.

Sau khi nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thái Thụy báo cáo và kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát dịch cầu sông Hóa, khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Thụy Phong, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu toàn huyện Thái Thụy tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Các đội tuần tra của huyện và các đội tự quản tại cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt tập trung rà soát tình hình di biến động dân cư. Đồng chí đề nghị huyện Thái Thụy tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ tại các bến đò, bến phà tạm thời dừng hoạt động, đường mòn lối nhỏ và khu vực biên giới biển. Triển khai phương án sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế bảo đảm phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ".

Đối với hoạt động diễn tập phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh lưu ý huyện Thái Thụy cần sớm triển khai hoạt động diễn tập phòng, chống dịch và tổ chức rút kinh nghiệm; đồng thời, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ động tổ chức diễn tập để không xảy ra tình trạng lúng túng khi có tình huống dịch phát sinh. Đối với chốt kiểm soát dịch cầu sông Hóa, đồng chí đề nghị tăng cường cơ sở vật chất, công tác hậu cần và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đối với việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, huyện khẩn trương hoàn thành kế hoạch tiêm, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

là cơ quan chủ trì thẩm định hồ sơ dự án đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, Khu kinh tế Thái Bình. Cơ quan phối hợp thẩm định hồ sơ dự án là các sở, ban, ngành, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành có liên quan đến hồ sơ dự án và UBND các huyện, thành phố nơi đặt địa điểm đầu tư của dự án. Quy chế cũng nêu rõ các nội dung thẩm định hồ sơ dự án, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc phối hợp thẩm định hồ sơ dự án đầu tư.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định: Việc ban hành quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thẩm định hồ sơ dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, không gây phiền hà cho nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; rà soát lại các quy định, căn cứ pháp lý để ban hành; đồng thời, rà soát lại nhiệm vụ phối hợp thẩm định hồ sơ dự án đầu tư của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm phân định rõ trách nhiệm, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó thống nhất cùng Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp để hoàn thiện, trình tại cuộc họp các thành viên UBND tỉnh.

Chiều ngày 3/8, UBND tỉnh họp nghe Sở Nội vụ báo cáo các đề án: số hóa tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thanh Thảo. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện đề án số hóa tài liệu lưu trữ tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ mới số hóa được 3 phòng tài liệu, còn 32 phòng tài liệu khác đang bảo quản trong kho lưu trữ lịch sử tỉnh vẫn chưa được số hóa. Hiện nay, tần suất khai thác sử dụng tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh của các cơ quan, đơn vị, cá nhân ngày một tăng, tình trạng vật lý của tài liệu xuống cấp, vì vậy việc xây dựng đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là rất cần thiết; từng bước tiến tới hiện đại hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực lưu trữ tài liệu của tỉnh, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành công việc cùng các hoạt động tác nghiệp, xử lý, khai thác, trao đổi thông tin. Mục tiêu của đề án là tiến hành số hóa 32 phòng tài liệu với 11.483 hồ sơ, tương đương 1.612.852 trang tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn giai đoạn 2021 - 2025 đang được bảo quản tại kho lưu trữ lịch sử của tỉnh.

Về đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thanh Thảo, mục tiêu nhằm giúp trẻ khuyết tật có được khả năng hòa nhập sớm hơn, góp phần thực hiện xã hội được công tác giáo dục cho trẻ khuyết tật giai đoạn 2015 - 2025. Hàng năm sẽ có khoảng 50 - 60% trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc hội chứng tự kỷ trên địa bàn tỉnh được can thiệp và giáo dục hòa nhập tại Trung tâm. Ngoài ra, Trung tâm còn tư vấn, hỗ trợ can thiệp, tập huấn kỹ năng, phương pháp can thiệp cho các gia đình có con mắc hội chứng tự kỷ. Dự kiến, quy mô tiếp nhận ban đầu của Trung tâm là 84 trẻ với mô hình chủ đạo là can thiệp cá nhân 1 giáo viên/1 trẻ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025 đồng thời đề nghị bổ sung vào đề án quy trình số hóa tài liệu lưu trữ để bảo đảm quá trình thực hiện được chặt chẽ, xác định rõ tiến độ và công việc thực hiện. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Sở Nội vụ tiếp thu để hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Về đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thanh Thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ chủ trương, tuy nhiên, để đề án được phê duyệt cần hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

TOÀN DÂN THAM GIA... (Tiếp theo trang 1)

Tại Việt Nam, trong ngày 3/8, cả nước ghi nhận thêm 8.429 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 8.377 ca trong nước và 52 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 170.190 ca nhiễm Covid-19.

Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm gần 6,96 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong ngày, cả nước có thêm 3.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 50.831/170.190 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 3/8 toàn tỉnh có 48 trường hợp F1 và 403 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 1.550 mẫu, trong đó 26 mẫu của các trường hợp F1, 119 mẫu của các trường hợp F2 và 1.405 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, tỉnh khác từ ngày 26/6 đến nay và Hà Nội từ ngày 24/7 đến nay là 8.497 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 7.997 trường hợp.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 2 bệnh nhân. Các bệnh viện tuyến huyện đang cách ly, theo dõi sức khỏe 17 trường hợp nghi nhiễm.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.883 trường hợp, trong đó 1.877 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 6 trường hợp đang chờ kết quả.

Tổng số mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong ngày là 4.222 mũi.

Người dân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử: http://cdcthaibinh.vn/ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc https://soyte.thaibinh.gov.vn/ của Sở Y tế Thái Bình để tìm hiểu danh sách cập nhật các ổ dịch, vùng dịch, địa phương có dịch trên cả nước.



Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch cầu Nghìn (Quỳnh Phụ).



Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu sông Hóa (Thái Thụy).